
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnþupverjahrepps 

 

Vildi koma því formlega á framfæri við sveitarstjórn og skipulagsyfirvöld vegna afgreiðslu 

umsóknar um starfsleyfi fyrir Arngrímslund, sem nú er skilgreindur sem frístundabyggð, og 

því óvíst að leyfi fáist vegna þess, að við höfum sótt um breytingu á þeirri skilgreiningu við 

gerð nýs aðalskipulags fyrir Skeiða- og Gnúpverjahrepp í hefbundin landbúnaðarnot, í stað 

frístundabyggðar, þar sem við hyggjumst reka þarna 4-6 ferðamannahús. 

 

Óska eftir að tekið verði tillit til þess við afgreiðslu umsóknar okkar. 
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Björgvin G. Sigurðsson.  


